

**บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)**

**งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

**วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การทดสอบมูลค่าสิทธิการใช้คลื่นความถี่รอดัดจำหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินรวมของบริษัทมีสิทธิการใช้คลื่นความถี่รอดัดจำหน่าย เพื่อใช้ดำเนินงานธุรกิจสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จำนวน 4,737.30 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญต่อ งบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินรวม ดังที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.16 และ 18 โดยโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมีการแข่งขันรุนแรง มีความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานอาจจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งอาจทำให้ค่าสิทธิการใช้คลื่นความถี่รอดัดจำหน่ายเกิดการด้อยค่า ดังนั้นผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ

ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาการด้อยค่าสิทธิการใช้คลื่นความถี่รอดัดจำหน่ายของผู้บริหาร โดยวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ในเรื่องดังกล่าว มีดังนี้

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งจัดทำและผ่านการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร
- พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยประเมินข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดคิดลดกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ใช้ และทดสอบการคำนวณประมาณการกระแสเงินสด
- ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

จากผลการทดสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าเห็นว่าสิทธิการใช้คลื่นความถี่รอดัดจำหน่ายแสดงในมูลค่าที่เหมาะสมแล้ว

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน

ระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถ้ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปลักษณะความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควร

-4-

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

21 กุมภาพันธ์ 2560

(นายชัยกรณ อุ่นปีติพงษา)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ลักษณะธุรกิจ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

สถานะทางกฎหมาย	เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้งบริษัท	3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น B1,G, 2, 3, 8, 9-10, 30-34 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
ลักษณะธุรกิจ	(1) จัดหา ผลิตรายการ และขายเวลาโฆษณาทางโทรทัศน์ (2) ลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมซึ่งดำเนินธุรกิจตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13

1.2 ข้อมูลสัญญาร่วมดำเนินการ

1.2.1 บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำสัญญาร่วมดำเนินการส่งโทรทัศน์สีกับองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ตามสัญญาลงวันที่ 28 เมษายน 2521 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2525 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2532 โดยได้รับสิทธิร่วมดำเนินการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ทรัพย์สินที่บริษัทย่อยได้กระทำขึ้นหรือได้จัดหาไว้สำหรับการดำเนินการตามสัญญานี้ ให้ตกเป็นทรัพย์สินของ อ.ส.ม.ท. นับแต่วันที่ได้กระทำหรือได้จัดหา ซึ่งบริษัทย่อยมีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินดังกล่าวได้

ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทย่อยจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนรายปีแก่ อ.ส.ม.ท. ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

1.2.2 บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำสัญญาเช่าเวลาจัดรายการและโฆษณา กับ อ.ส.ม.ท. ตามสัญญาลงวันที่ 25 มกราคม 2533 และแก้ไขใหม่ลงวันที่ 22 กันยายน 2537 โดยได้รับสิทธิในการจัดรายการและโฆษณาสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 105.5 เมกะเฮิร์ตซ์ กรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับอายุสัญญาร่วมดำเนินการกิจการส่งโทรทัศน์สี แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ได้มีข้อตกลงว่า หากสัญญาร่วมดำเนินการส่งโทรทัศน์สีสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดก่อนครบกำหนดอายุสัญญาให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันสิ้นสุดด้วย

ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทย่อยจะต้องจ่ายค่าเช่าเวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นรายเดือนแก่ อ.ส.ม.ท. ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

1.2.3 ในเดือนสิงหาคม 2547 ได้มีการยุบเลิก อ.ส.ม.ท. และมีการจัดตั้งบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขึ้นมารับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่ของ อ.ส.ม.ท.

1.3 ข้อมูลสิทธิการใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ

บริษัท บีอีซี แมคคอมมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาตฯ”) รวม 3 ใบอนุญาตฯ ได้แก่ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ และหมวดหมู่ เด็ก เยาวชน และครอบครัว จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยใบอนุญาตฯดังกล่าว มีระยะเวลาการอนุญาตเป็นเวลา 15 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต (ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 และสิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน 2572)

ภายใต้ใบอนุญาตฯ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทย่อยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมอื่น และนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะตามประกาศ กสทช.

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทย่อยดังกล่าวได้เข้าทำสัญญาเช่าใช้บริการ โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เพื่อส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลผ่านบริการ โครงข่ายของ ส.ส.ท. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2571 โดยบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าใช้บริการ โครงข่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญา

2. **เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน**

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นงบการเงินของ BEC-TERO MYANMAR COMPANY LIMITED และ FOREVER BEC - TERO COMPANY LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และในการจัดทำงบการเงินรวมได้มีการปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีเดียวกับบริษัทใหญ่

2.1 งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) กับบริษัทย่อยและส่วนได้เสียของบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้

รายการ	ถือหุ้นร้อยละ		จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ
	2559	2558	
<u>บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง</u>			
1. บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	99.99	99.99	ไทย
2. บริษัท รังสิโรตม์วันิช จำกัด	99.99	99.99	ไทย
3. บริษัท นิวเวิลด์ โปรดักชั่น จำกัด	99.99	99.99	ไทย
4. บริษัท บีอีซี บรอดคาสติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด	99.99	99.99	ไทย
5. บริษัท ยู แอนด์ ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	99.99	99.99	ไทย
6. บริษัท บีอีซี แอสเซท จำกัด	99.99	99.99	ไทย
7. บริษัท บีอีซี สตูดิโอ จำกัด	99.99	99.99	ไทย
8. บริษัท บีอีซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด	99.99	99.99	ไทย
9. บริษัท สำนักข่าว บีอีซี จำกัด	99.99	99.99	ไทย
10. บริษัท บางกอกเทเลวิชั่น จำกัด	99.99	99.99	ไทย
11. บริษัท บางกอกแซทเทลไลท์ แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด	99.99	99.99	ไทย
12. บริษัท บีอีซี ไอที โซลูชั่น จำกัด	99.99	99.99	ไทย
13. บริษัท แซทเทลไลท์ ทีวี บรอดคาสติ้ง จำกัด	99.99	99.99	ไทย
14. บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	59.99	59.99	ไทย
15. บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	99.99	99.99	ไทย
16. บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด	99.99	99.99	ไทย
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท บีอีซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด</u>			
1. บริษัท ทีวีพี ทรี เน็ตเวอร์ค จำกัด	59.99	59.99	ไทย



รายการ	ถือหุ้นร้อยละ		จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ
	2559	2558	
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)</u>			
1. บริษัท ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ จำกัด	59.99	59.99	ไทย
2. บริษัท บีอีซี-เทโร ซิเนริโอ จำกัด	50.00	50.00	ไทย
3. บริษัท บีอีซี-เทโร ศาสน จำกัด (เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เทโร ศาสน สปอร์ตคลับ จำกัด)	-	99.99	ไทย
4. บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด	99.99	99.99	ไทย
5. บริษัท บีอีซี-เทโร ทู วิชั่นส์ จำกัด	50.00	50.00	ไทย
6. BEC-TERO MYANMAR COMPANY LIMITED	99.99	99.99	สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์
<u>บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดย บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)</u>			
1. FOREVER BEC-TERO COMPANY LIMITED	49.00	49.00	สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์
2. บริษัท โลพี เนชั่น บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	50.10	50.10	ไทย

2.2 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

2.3 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันซึ่งกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี้

1. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)

**มาตรฐานการบัญชี**

- |                                |        |  |
|--------------------------------|--------|--|
| 2. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)   | เรื่อง | การนำเสนองบการเงิน   |
| 3. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)   | เรื่อง | สินค้าคงเหลือ  |
| 4. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)   | เรื่อง | งบกระแสเงินสด  |
| 5. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)   | เรื่อง | นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด                          |
| 6. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)  | เรื่อง | เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  |
| 7. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)  | เรื่อง | สัญญาก่อสร้าง  |
| 8. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)  | เรื่อง | ภาษีเงินได้  |
| 9. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)  | เรื่อง | ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   |
| 10. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) | เรื่อง | สัญญาเช่า  |
| 11. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) | เรื่อง | รายได้   |
| 12. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) | เรื่อง | ผลประโยชน์ของพนักงาน   |
| 13. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) | เรื่อง | การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล |

14. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
15. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
16. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
17. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีและการรายงาน โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
18. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
19. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
20. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
21. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำไรต่อหุ้น
22. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
23. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
24. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
25. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
26. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
27. ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

28. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
29. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ
30. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย
31. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
32. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
33. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
34. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม
35. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การร่วมกิจการงาน
36. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
37. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

#### การตีความมาตรฐานการบัญชี

38. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
39. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
40. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
41. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

- |                                |        |   |
|--------------------------------|--------|---|
| 42. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) | เรื่อง | การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ     |
| 43. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) | เรื่อง | รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา |
| 44. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) | เรื่อง | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์          |

#### การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- |                                |        |   |
|--------------------------------|--------|---|
| 45. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)  | เรื่อง | การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  |
| 46. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)  | เรื่อง | การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  |
| 47. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)  | เรื่อง | สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม   |
| 48. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)  | เรื่อง | การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง  |
| 49. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) | เรื่อง | งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า  |
| 50. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) | เรื่อง | ข้อตกลงสัมปทานบริการ  |
| 51. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) | เรื่อง | โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า  |
| 52. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558) | เรื่อง | ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน |
| 53. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) | เรื่อง | สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์   |
| 54. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) | เรื่อง | การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ   |
| 55. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) | เรื่อง | การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า  |
| 56. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) | เรื่อง | ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน   |
| 57. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) | เรื่อง | เงินที่นำส่งรัฐ   |

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้

#### 2.4 สถิติวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ดังนี้

ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ดังนี้

##### มาตรฐานการบัญชี

- |                              |        |                    |
|------------------------------|--------|--------------------|
| 1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | การนำเสนองบการเงิน |
| 2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | สินค้าคงเหลือ      |
| 3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) | เรื่อง | งบกระแสเงินสด      |

4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
6. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
7. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้
8. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
9. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า
10. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้
11. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
12. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
13. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
14. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
15. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
16. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีและการรายงาน โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
17. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
18. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
19. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
20. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำไรต่อหุ้น
21. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
22. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การค้อยค่าของสินทรัพย์
23. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
24. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
25. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
26. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม
27. ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
28. ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
29. ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

30. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
31. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ

32. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาประกันภัย
33. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สิทธิแพทย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ขกเล็ก
34. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
35. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
36. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม
37. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การร่วมการงาน
38. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
39. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

#### การตีความมาตรฐานการบัญชี

40. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
41. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
42. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
43. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
44. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
45. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
46. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สิทธิแพทย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

#### การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

47. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
48. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
49. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
50. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
51. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
52. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
53. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

54. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์	ข้อกำหนดเงินทุน ขั้นต่ำ และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐาน การบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
55. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์	
56. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ	
57. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	
58. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน	
59. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	เรื่อง	เงินที่นำส่งรัฐ	

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน ในปีนี้  
มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

2.5 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

### 3. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี

บริษัทย่อยของบริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีเกี่ยวกับเรื่อง ใบนุญาตให้ใช้คลื่น  
ความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เนื่องจากระยะเวลาการจ่ายชำระค่าใบนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ  
ประกอบกิจการโทรทัศน์ถือได้ว่านานเกินกว่าระยะเวลาการให้สินเชื่อตามปกติ บริษัทย่อยของบริษัทจึงต้อง  
กำหนดราคาทุนของใบนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์นั้น ให้มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด  
คิดลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ณ วันที่รับรู้อย่างไรก็ตาม ผลต่างระหว่าง  
ราคาเทียบเท่าเงินสดกับจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายชำระ เป็นต้นทุนทางการเงินตลอดอายุของการจ่ายชำระ  
ค่าธรรมเนียมการได้รับใบนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ บริษัทย่อยของบริษัทจึงปรับ  
ย้อนหลังงบการเงินเกี่ยวกับราคาทุนของใบนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ให้สอดคล้อง  
กับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง  
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ดังนั้น ถ้าไรสะสมยกมา ณ 1 มกราคม  
2558 จึงเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นหลังปรับปรุงผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี มีดังนี้

หน่วย : บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	ตามที่เคยเสนอ รายงานไว้แล้ว	รายการปรับปรุง	ปรับปรุงใหม่
ถ้าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร-ยกมา ณ 1 มกราคม 2558			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	4,979,454,134	(77,684,357)	4,901,769,777
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	288,192,148	(3,107)	288,189,041

#### 4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### 4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

บริษัทบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้จากการขายเวลาโฆษณา บันทึกเป็นรายได้เมื่อให้บริการออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุ

รายได้จากผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ละครและลิขสิทธิ์ บันทึกเป็นรายได้ตามวันที่ออกฉายหรือเมื่อมีการขาย

รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ บันทึกเป็นรายได้เมื่อมีการแสดงแล้ว

รายได้จากการให้ใช้สิทธิ์ละคร ที่มีการคิดค่าใช้จ่ายสิทธิ์เป็นจำนวนคงที่ ซึ่งผู้ใช้สิทธิ์ไม่สามารถเรียกคืนได้ และผู้ใช้สิทธิ์ไม่มีข้อผูกพันภายหลังการให้ใช้สิทธิ์ จะถือเป็นรายได้ทั้งจำนวนเมื่อผู้ใช้สิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามสัญญา

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้า และได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญให้กับผู้ซื้อแล้ว

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้ เมื่อมีสิทธิ์ในการรับเงินปันผล

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

##### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและปราศจากภาระผูกพัน

##### 4.3 เงินลงทุนในกองทุนเปิด

เงินลงทุนในกองทุนเปิดถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า แสดงในมูลค่ายุติธรรม ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายในระหว่างปีคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

##### 4.4 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากจำนวนหนี้ที่อาจเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศัยประสบการณ์ในการเรียกเก็บเงินในอดีตและสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

##### 4.5 ค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า

บริษัทได้ตั้งประมาณการรับคืนสินค้า โดยประเมินจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

##### 4.6 ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน

ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน แสดงตามมูลค่าเทียบเท่าเงินสด โดยวิธีคิดลดจำนวนเงินที่ต้องรับชำระ เพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท ผลต่างระหว่างราคาเทียบเท่าเงินสดกับจำนวนเงินที่จะได้รับชำระทั้งหมดในอนาคต บันทึกเป็นดอกเบี้ยรับตลอดอายุของการรับชำระ

4.7 สินค้าคงเหลือ

สินค้าที่มีเพื่อขาย แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

รายการที่ยังไม่ได้ออกอากาศ แสดงในราคาทุน และจะถือเป็นต้นทุนเมื่อได้ออกอากาศแล้ว

บริษัทตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าลดลงสำหรับสินค้าล้าสมัย เสื่อมคุณภาพ และคาดว่าจะจำหน่ายไม่ได้ โดยพิจารณาจากสภาพของสินค้าคงเหลือเป็นเกณฑ์

4.8 คอนเสิร์ตและรายการโทรทัศน์ระหว่างผลิต

คอนเสิร์ตระหว่างผลิต                      ตัดบัญชีเป็นต้นทุนการผลิตเมื่อได้มีการแสดงแล้วตามสัดส่วนการแสดงที่เกิดขึ้น

รายการโทรทัศน์ระหว่างผลิต                แสดงมูลค่าต้นทุนของการผลิตที่อยู่ระหว่างการผลิตและถ่ายทำ ซึ่งจะบันทึกเป็นต้นทุนเมื่อได้โอนสิทธิและส่งมอบหรือเมื่อได้ออกอากาศแล้ว

4.9 เงินลงทุนเพื่อขาย

เงินลงทุนเพื่อขาย เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินลงทุนระยะยาว บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ภายใต้หัวข้อ “เงินลงทุนเพื่อขาย”

4.10 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

บริษัทร่วม หมายถึง กิจกรรมที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการ แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย

บริษัทย่อย หมายถึง กิจกรรมที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจในการควบคุม นโยบายการเงินและการดำเนินงาน บริษัทรวมบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมจนถึงวันที่การมีอำนาจควบคุมนั้นสิ้นสุดลง เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุนหลังหักค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

4.11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนในบริษัทอื่น หมายถึง บริษัทที่กลุ่มบริษัทถือหุ้น แต่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายใด ๆ เงินลงทุนในบริษัทอื่นแสดงในราคาทุน

4.12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดิน และอาคาร แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไว้ในกำไรหรือขาดทุนในปีที่เกิดขึ้น



4.13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์คำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

รายการ	อายุการให้ประโยชน์ (ปี)
อาคาร	20
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 - 10
ระบบสาธารณูปโภค	5
อุปกรณ์ผลิตรายการ	5
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	5
ยานพาหนะ	5 - 10
เครื่องมือและอุปกรณ์ถ่ายทำ	5

4.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์ในเวลา 3-10 ปี

ค่าลิขสิทธิ์นักฟุตบอลและโค้ช ตัดจำหน่ายเป็นต้นทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

4.15 สิทธิการใช้ทรัพย์สินรอตัดจำหน่าย

สิทธิการใช้ทรัพย์สินรอตัดจำหน่าย ตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์ หรือตัดจำหน่ายตามอายุสัมปทานที่เหลือ ดังนี้

รายการ	อายุการให้ประโยชน์ (ปี)
อาคาร	5 - 20 หรืออายุสัมปทานที่เหลือ
ส่วนปรับปรุงอาคาร	5
สิ่งปลูกสร้างอื่น	5
เครื่องส่งโทรทัศน์สีและวิทยุ	10 หรืออายุสัมปทานที่เหลือ
อุปกรณ์โทรทัศน์สีและวิทยุ	5 - 10
รถถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์	5 - 10
สินทรัพย์สถานีเครือข่าย	5 หรืออายุสัมปทานที่เหลือ

4.16 สิทธิการใช้คลื่นความถี่รอดัดจำหน่าย

มูลค่าตามบัญชีของค่าสิทธิการใช้คลื่นความถี่รอดัดจำหน่าย ประกอบด้วย ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ แสดงมูลค่าเทียบเท่าเงินสดโดยวิธีคิดลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมผลต่างระหว่างราคาเทียบเท่าเงินสดกับจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายชำระบันทึกเป็นต้นทุนทางการเงินตลอดอายุของการจ่ายชำระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน โดยจะเริ่มตัดจำหน่ายเมื่อพร้อมที่จะให้บริการ

สิทธิการใช้คลื่นความถี่รอดัดจำหน่าย ตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของใบอนุญาต

4.17 ผลประโยชน์จ่ายเพิ่มรอดัดบัญชี

ผลประโยชน์จ่ายเพิ่มรอดัดบัญชี ตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุสัมปทานที่เหลือ

4.18 ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ค่าละครและลิขสิทธิ์รอดัดจำหน่าย

ค่าเช่าภาพยนตร์ ตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา หรือสัดส่วนการออกอากาศของภาพยนตร์ที่กำหนดในสัญญา หรือตามสิทธิที่ได้รับในการออกอากาศ

ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ตัดจำหน่ายเป็นต้นทุนตามอัตราส่วนของรายได้ที่รับจากประมาณการรายได้ทั้งหมด

ค่าละคร ตัดเป็นค่าใช้จ่ายอัตราร้อยละ 20 ต่อปี ตั้งแต่เริ่มได้มา และจะตัดเป็นค่าใช้จ่ายให้คงเหลือเท่ากับร้อยละ 20 ของมูลค่าต้นทุนเดิมเมื่อออกอากาศครั้งแรกจบทั้งเรื่อง หลังจากนั้นจะตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่อไปโดยวิธีเส้นตรงในระยะเวลา 5 ปี

ค่าลิขสิทธิ์ ตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา หรือสัดส่วนการออกอากาศของลิขสิทธิ์ ที่กำหนดในสัญญาหรือตามสิทธิที่ได้รับในการออกอากาศ

4.19 สัญญาเช่า

สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่ จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในผลการดำเนินงานระหว่างปี ตามอายุของสัญญาเช่า

### สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทได้รับ โอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษัทย่อยของบริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าในราคายุติธรรม ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคต หักด้วยส่วนที่เป็นดอกเบี้ย ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามส่วนของเงินต้นคงเหลือ

#### 4.20 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

บริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราว ที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือบวกภาษีเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นมาใช้ประโยชน์ได้

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

#### 4.21 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.22 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณ โดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว ณ วันสิ้นปี

#### 4.23 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นรายการที่เป็นสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารจะใช้ราคายุติธรรม ผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระหว่างปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทเพื่อ  
การทำงานงบการเงินรวม โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้

- สินทรัพย์และหนี้สิน แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี
- ส่วนของผู้ถือหุ้นและค่าเสื่อมราคา แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
- รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสำหรับปี

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แสดงอยู่ในส่วนของกำไรขาดทุน  
เบ็ดเสร็จอื่น

#### 4.24 รายได้จากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ

รายได้จากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะ  
ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งกิจการมีการรับรู้รายได้ดังกล่าว ด้วยมูลค่ายุติธรรมของราคาสินค้าหรือบริการที่  
แลกเปลี่ยน

#### 4.25 ผลประโยชน์ของพนักงาน

##### ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย  
เมื่อเกิดรายการ

##### ผลประโยชน์ระยะยาว

##### โครงการสมทบเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่  
ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของ  
บริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสม  
เข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บันทึกลงเป็น  
ค่าใช้จ่าย ในผลการดำเนินงานระหว่างปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

##### โครงการผลประโยชน์

สำรองผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกลงเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุ  
การทำงาน of พนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคต ที่พนักงานจะได้รับจากการ  
ทำงานให้กับบริษัทในงวดปัจจุบันและงวดอนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์  
ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตรา  
อ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่  
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

4.26 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษัทได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคตเป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและข้อสมมติฐานทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์หรือหนี้สินภายในเงินได้รอการตัดบัญชี และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเรื่องต่างๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,297,857,149	1,090,697,007	271,348,405	160,991,884
เงินฝากประจำธนาคารระยะสั้น	1,673,997	31,842,451	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,299,531,146	1,122,539,458	271,348,405	160,991,884

6. เงินลงทุนในกองทุนเปิด

เงินลงทุนในกองทุนเปิดเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ผลต่างของมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุน แสดงเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน ผลกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิดที่เกิดขึ้นในระหว่างปีได้นำไปแสดงในงบกำไรขาดทุนแล้ว ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	2559	2558
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	-	531,606

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>ลูกหนี้การค้า</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	563,842,122	739,438,169	-	1,820,875
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	206,785,972	346,515,145	21,400	-
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	11,803,784	13,166,576	1,095,348	-
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	12,677,706	14,914,203	-	-
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	16,083,005	14,163,666	-	-
รวม	811,192,589	1,128,197,759	1,116,748	1,820,875
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(15,378,611)	(14,463,429)	-	-
ค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า	(2,735,857)	(3,058,849)	-	-
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	793,078,121	1,110,675,481	1,116,748	1,820,875
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	56,466,393	82,958,567	1,086,554,093	1,088,593,721
รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ	849,544,514	1,193,634,048	1,087,670,841	1,090,414,596
<b>ลูกหนี้อื่น</b>				
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	76,877,677	36,196,397	33,293,079	961,867
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(37,580,295)	-	(33,000,000)	-
รวมลูกหนี้อื่น-สุทธิ	153,174,009	101,510,958	293,079	961,867
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ</b>	<b>1,002,718,523</b>	<b>1,295,145,006</b>	<b>1,087,963,920</b>	<b>1,091,376,463</b>

8. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) ต่อปี	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
<b>บริษัทให้กู้ยืม</b>						
-บริษัทย่อย						
1.บริษัท บีอีซี บรอดคาสติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด						
ขอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	-	50,000,000	90,000,000		
รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	(50,000,000)	(40,000,000)		
ขอดคงเหลือยกไปปลายปี	-	-	-	50,000,000	3.250-3.750	3.250-3.750

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) ต่อปี	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
2. บริษัท ยู แอนด์ ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	-	93,740,811	90,663,397	3.300-3.550	3.375-3.550
ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	2,500,000	-		
ดอกเบี้ยค้างรับที่ทบทเป็นเงินต้น	-	-	3,240,340	3,077,414		
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	-	-	99,481,151	93,740,811		
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(99,481,151)	(93,740,811)		
รวมเงินให้กู้ยืม-สุทธิ	-	-	-	-		
3. บริษัท บีอีซี แอสเซท จำกัด						
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	-	133,659,066	120,560,158	3.250-3.550	3.250-3.875
ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	16,000,000		
ดอกเบี้ยค้างรับที่ทบทเป็นเงินต้น	-	-	3,741,899	4,224,266		
รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	(20,668,250)	(7,125,358)		
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	-	-	116,732,715	133,659,066		
4. บริษัท บีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด						
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	-	5,634,297	5,452,128	3.250-3.450	3.250-3.450
ดอกเบี้ยค้างรับที่ทบทเป็นเงินต้น	-	-	186,473	182,169		
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	-	-	5,820,770	5,634,297		
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(5,820,770)	(5,634,297)		
รวมเงินให้กู้ยืม-สุทธิ	-	-	-	-		
5. บริษัท ทีวีบี ทรี เน็ตเวอร์ค จำกัด						
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	-	56,700,000	53,700,000	3.500-3.800	3.500-4.125
ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	5,500,000	3,000,000		
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	-	-	62,200,000	56,700,000		
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(62,200,000)	(56,700,000)		
รวมเงินให้กู้ยืม-สุทธิ	-	-	-	-		
6. บริษัท บางกอกเทลวิชั่น จำกัด						
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	-	289,149,851	511,026,125	3.250-3.500	3.250-3.450
ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	300,000,000	-		
ดอกเบี้ยค้างรับที่ทบทเป็นเงินต้น	-	-	-	10,351,226		
รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	(210,076,113)	(232,227,500)		
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	-	-	379,073,738	289,149,851		

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) ต่อปี	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
<b>7. บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด</b>						
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	-	2,211,256,250	2,078,167,500		
ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	1,000,000,000	650,000,000		
ดอกเบี้ยค้างรับที่ทบทเป็นเงินต้น	-	-	22,522,500	61,256,250		
รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	(61,256,250)	(578,167,500)		
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	-	-	3,172,522,500	2,211,256,250	3.300-3.625	3.375-4.125
<b>8. บริษัท สำนักข่าว บีอีซี จำกัด</b>						
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	-	187,539,350	120,000,000		
ให้กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	30,000,000	65,000,000		
ดอกเบี้ยค้างรับที่ทบทเป็นเงินต้น	-	-	128,700	2,539,350		
รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	(72,536,975)	-		
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	-	-	145,131,075	187,539,350	3.250-3.550	3.250-3.550
รวมเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย-สุทธิ	-	-	3,813,460,028	2,871,604,517		
<b>บริษัทย่อยให้กู้ยืม</b>						
- บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย						
<b>1. FOREVER BEC-TERO CO., LTD.</b>						
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	28,663,600	26,179,280	-	-		
บวก(หัก) กำไร(ขาดทุน)						
จากอัตราแลกเปลี่ยน	(210,800)	2,484,320	-	-		
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	28,452,800	28,663,600	-	-	7.00	7.00
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย						
<b>2. บริษัท บีอีซี-เทโร คอมมูม จำกัด*</b>						
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	8,160,000	-	-		
หัก ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ	-	(7,769,915)	-	-		
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ	-	390,085	-	-		
รับชำระคืนจากการชำระบัญชี	-	(390,081)	-	-		
ตัดเป็นหนี้สูญ	-	(4)	-	-		
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	-	-	-	-	-	2.00
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น						
<b>แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ</b>	28,452,800	28,663,600	3,813,460,028	2,871,604,517		

\* บริษัท บีอีซี-เทโร คอมมูม จำกัด ได้ชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558



9. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	
	2559	2558	2559	2558
บริษัท บีอีซี-เทโร สารสนเทศ จำกัด (เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เทโร สารสนเทศ สปอร์ตคลับ จำกัด)				
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	-		
รับ โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น จากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยที่จำหน่าย	20,000,000	-		
รับชำระคืนระหว่างปี	(20,000,000)	-		
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	-	-	1.375	-

10. สินค้าคงเหลือ

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สินค้าสำเร็จรูป	9,202,154	16,008,156	1,341,299	2,389,550
รายการที่ยังไม่ได้ออกอากาศ	331,040	56,396	-	-
สินค้าอื่น	1,220	1,220	-	-
รวม	9,534,414	16,065,772	1,341,299	2,389,550
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า	(4,791,506)	(8,895,654)	-	-
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	4,742,908	7,170,118	1,341,299	2,389,550

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
คอนเสิร์ตและรายการโทรทัศน์ระหว่างผลิต	23,042,267	17,576,762	-	-
ลูกหนี้กรมสรรพากร	200,890,904	158,038,978	19,700,987	22,342,455
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด	19,903,011	42,985,469	9,621,246	13,067,650
ภาษีนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย	263,630,553	119,454,490	-	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	5,696,947	6,406,113	94,160,718	74,531,374
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	161,700,996	128,797,570	71,509,356	51,386,068
ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า	36,360,627	161,081,517	-	-
เงินปันผลค้างรับ	-	-	-	1,399,989,467
อื่นๆ	35,445,511	48,793,926	29,211,614	10,490,892
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	746,670,816	683,134,825	224,203,921	1,571,807,906

12. เงินลงทุนเพื่อขาย

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)		
ราคาทุน	266,046,765	266,046,765
หัก ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(176,223,561)	(176,223,561)
มูลค่ายุติธรรม ณ วันโอนเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน	89,823,204	89,823,204
บวก ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	164,146,796	136,186,796
เงินลงทุนเพื่อขาย-มูลค่ายุติธรรม	253,970,000	226,010,000

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

หน่วย : บาท

รายการ	สัดส่วนการถือหุ้น(%)		ตามวิธีราคาทุน		ตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
1.บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	99.99	99.99	299,999,200	299,999,200		
2.บริษัท รังสิโรตม์วินิช จำกัด	99.99	99.99	34,999,510	34,999,510		
3.บริษัท นิวเวิลด์ โปรดักชั่น จำกัด	99.99	99.99	59,999,160	59,999,160		
4.บริษัท บีอีซี บรอดคาสติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด	99.99	99.99	42,996,990	42,996,990		
5.บริษัท ยู แอนด์ ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	99.99	99.99	34,999,300	34,999,300		
6.บริษัท บีอีซี แอสเซท จำกัด	99.99	99.99	29,999,930	29,999,930		
7.บริษัท บีอีซี สตูดิโอ จำกัด	99.99	99.99	4,999,930	4,999,930		
8.บริษัท บีอีซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด	99.99	99.99	4,999,930	4,999,930		
9.บริษัท สำนักข่าว บีอีซี จำกัด	99.99	99.99	4,999,930	4,999,930		
10.บริษัท บางกอกเทเลวิชั่น จำกัด	99.99	99.99	4,999,930	4,999,930		
11.บริษัท บางกอกแซทเทลไลท์ แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด	99.99	99.99	24,999,930	24,999,930		
12.บริษัท บีอีซี ไอที โซลูชั่น จำกัด	99.99	99.99	14,999,930	14,999,930		
13.บริษัท แซทเทลไลท์ ทีวี บรอดคาสติ้ง จำกัด	99.99	99.99	999,930	999,930		
14.บริษัท บีอีซี-เทโรเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	59.99	59.99	122,116,158	122,116,158		
15.บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	99.99	99.99	199,992,000	199,992,000		
16.บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด	99.99	99.99	199,992,000	199,992,000		
เงินลงทุนในบริษัทย่อย			1,086,093,758	1,086,093,758		
หัก ค่าเพื่อการค้ำของเงินลงทุน			(85,502,030)	(85,460,930)		
เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)			1,000,591,728	1,000,632,828		
บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)						
1.FOREVER BEC-TERO COMPANY LIMITED	49.00	49.00	386,610	386,610	132,107,272	140,226,374
2.บริษัท ไลฟ์ เนชั่น บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด*	50.10	50.10	5,009,900	5,009,900	14,381,534	19,273,973
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)					146,488,806	159,500,347

\* ถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจาก บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ร้อยละ 49.70

**รายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย**

**บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)**

**บริษัท บีอีซี-เทโร ศาสน จำกัด**

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท บีอีซี-เทโร ศาสน จำกัด (เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เทโร ศาสน สปอร์ตคลับ จำกัด) ทั้งจำนวนในราคา 135 ล้านบาท ให้แก่บริษัท อินสไพร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด โดยมีรายละเอียดการรับชำระราคาค่าหุ้น ดังนี้

1. รับชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด โดยมีกำหนดระยะเวลาชำระดังต่อไปนี้  
 งวดที่ 1 จำนวนเงิน 10,000,000 บาท รับชำระแล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559  
 งวดที่ 2 จำนวนเงิน 40,000,000 บาท รับชำระเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า วันที่ 15 พฤษภาคม 2560  
 งวดที่ 3 จำนวนเงิน 40,000,000 บาท รับชำระเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
2. ได้รับสิทธิในการลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์เครือของสยามกีฬา จำนวนเงิน 45,000,000 บาท ทั้งนี้ให้แบ่งการใช้สิทธิลงโฆษณา 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2559 ถึง ปี 2561 มูลค่าปีละ 15 ล้านบาท โดยใช้เกณฑ์มูลค่ายุติธรรมในการกำหนดราคาค่าโฆษณา

บริษัทย่อยของบริษัทรับรู้ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนด้วยมูลค่าเทียบเท่าเงินสด โดยวิธีคิดลดจำนวนเงินที่ต้องชำระเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท ผลต่างระหว่างราคาเทียบเท่าเงินสดกับจำนวนเงินที่จะได้รับชำระทั้งหมดในอนาคต บันทึกเป็นดอกเบี้ยรับตลอดอายุของการรับชำระ (ดูหมายเหตุ 19)

บริษัทย่อยของบริษัทรับรู้ผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 135.69 ล้านบาท

**ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม**

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุป มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท	สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวม		กำไร(ขาดทุน)	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
FOREVER BEC-TERO COMPANY LIMITED	577.73	626.09	304.97	339.91	352.12	373.89	(14.85)	45.60
บริษัท ไลฟ์ เนชั่น บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	29.91	237.64	1.20	199.17	214.78	335.35	(9.77)	28.52

รายการ	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว		เงินปันผล	
		2559	2558	2559	2558
<b>บริษัทย่อย</b>					
1. บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	ดำเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์และวิทยุ	300,000,000	300,000,000	299,999,200	1,499,996,000
2. บริษัท ริงลิโรดมวณิช จำกัด	จัดหา ผลิตรายการและขายเวลา โฆษณาทางโทรทัศน์	5,000,000	5,000,000	299,995,800	449,993,700
3. บริษัท นิวเวิลด์ โปรดักชั่น จำกัด	จัดหา ผลิตรายการและขายเวลา โฆษณาทางโทรทัศน์	5,000,000	5,000,000	-	-
4. บริษัท บีอีซี บรอดคาสติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด	ให้บริการอุปกรณ์ห้องสตูดิโอ	1,000,000	1,000,000	99,993,000	49,996,500
5. บริษัท ยู แอนด์ ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ผลิตรายการและดำเนินการสถานีวิทยุ	35,000,000	35,000,000	-	-
6. บริษัท บีอีซี แอสเซท จำกัด	ดำเนินการถือครองและให้เช่า ทรัพย์สิน	30,000,000	30,000,000	29,999,930	19,999,953
7. บริษัท บีอีซี สตูดิโอ จำกัด *	ผลิตรายการและให้บริการ อุปกรณ์ห้องสตูดิโอ	5,000,000	5,000,000	-	-
8. บริษัท บีอีซี อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด	จัดหาและผลิตรายการโทรทัศน์	5,000,000	5,000,000	-	-
9. บริษัท สำนักข่าว บีอีซี จำกัด	ผลิตรายการข่าว	5,000,000	5,000,000	-	-
10. บริษัท บางกอกเทเลวิชั่น จำกัด	จัดหา ผลิตรายการและขายเวลา โฆษณาทางโทรทัศน์	5,000,000	5,000,000	199,997,200	399,994,400
11. บริษัท บางกอกแซทเทลไลท์ แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด *	ให้บริการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม	25,000,000	25,000,000	-	-
12. บริษัท บีอีซี ไอที โซลูชั่น จำกัด	ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และขายปลีกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และให้บริการดูแลรักษา	15,000,000	15,000,000	24,999,883	19,999,907
13. บริษัท แซทเทลไลท์ ทีวี บรอดคาสติ้ง จำกัด *	ให้บริการ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	1,000,000	1,000,000	-	-
14. บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	จัดหา ผลิตรายการและขายเวลา โฆษณาทางโทรทัศน์ ผลิตและส่งเสริมการจำหน่ายเพลง จัดแสดงคอนเสิร์ต ผลิตภาพยนตร์และละคร	200,000,000	200,000,000	5,999,997	124,799,948
15. บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ลงทุนในธุรกิจอินเทอร์เน็ต	200,000,000	200,000,000	19,999,200	-
16. บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด	ดำเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ระบบ ดิจิทัล	200,000,000	200,000,000	-	-
<b>บริษัทที่ถือหุ้นโดย</b>					
1. บริษัท บีอีซี อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด					
<b>บริษัทย่อย</b>					
1. บริษัท ทีวีบี ทีวี เน็ตเวอร์ค จำกัด	จัดหา ผลิตรายการและขายเวลาโฆษณา ทางโทรทัศน์	10,000,000	10,000,000	-	-

\* ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายการ	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว		เงินปันผล	
		2559	2558	2559	2558
2. บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)					
<b>บริษัทย่อย</b>					
1. บริษัท ไทยทิกเก็ตแมเจอร์ จำกัด	ให้บริการทำโฆษณา / บริการรับจองและขายบัตรเข้าชมการแสดง / บริการสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร	10,000,000	10,000,000	30,599,949	17,999,970
2. บริษัท บีอีซี-เทโร ซิเนริโอ จำกัด	ดำเนินการจัดแสดงเพลงบนเวที	40,000,000	40,000,000	5,799,995	-
3. บริษัท บีอีซี-เทโร ศาสน จำกัด (เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เทโร ศาสน สปอร์ตคลับ จำกัด)	บริหารและจัดการสโมสรฟุตบอล	-	10,000,000	-	-
4. บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด	ขายโฆษณาเพื่อออกอากาศทางรายการวิทยุ และจัดคอนเสิร์ต	49,960,800	49,960,800	-	-
5. บริษัท บีอีซี-เทโร ทู วิชั่นส์ จำกัด	จัดงานและบริหารกิจกรรมด้านกีฬา	50,000,000	50,000,000	-	-
6. BEC-TERO MYANMAR COMPANY LIMITED	บริการรับจองและขายบัตรเข้าชมการแสดง จัดหาและผลิตรายการบันเทิง จัดแสดงคอนเสิร์ต และการแสดงโชว์ ผลิตและจำหน่ายเทปเพลง แผ่นเสียง ซีดี และวีซีดี ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	6,215,219 (USD200,000)	6,215,219 (USD200,000)	-	-
<b>บริษัทร่วม</b>					
1.FOREVER BEC-TERO COMPANY LIMITED	จัดหา ผลิตรายการบันเทิงและขายเวลาโฆษณาทางโทรทัศน์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	789,000 (USD25,000)	789,000 (USD25,000)	-	39,274,957
2.บริษัท ไลฟ์ เนชั่น บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	จัดคอนเสิร์ตศิลปินจากต่างประเทศในประเทศไทย	10,000,000	10,000,000	-	-
รวมเงินปันผล				1,017,384,154	2,622,055,335
- เงินปันผลที่บริษัทรับจากบริษัทย่อย				980,984,210	2,564,780,408
- เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยที่ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย				36,399,944	17,999,970
- เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมที่ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย				-	39,274,957

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ราคาทุน	64,601,435	64,601,435	763,980	763,980
<b>บวก(หัก) กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่า</b>	3,248,565	3,248,565	(113,980)	(113,980)
มูลค่ายุติธรรม	67,850,000	67,850,000	650,000	650,000

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ตามวิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม							รวม
	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ระบบสาธารณูปโภค	อุปกรณ์ผลิตรายการ โทรทัศน์และวิทยุ	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	ยานพาหนะ	เครื่องมือและ อุปกรณ์ถ่ายทำ	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	
<b>ราคาทุน</b>								
1 มกราคม 2558	808,407,636	147,668,567	359,534,998	213,056,501	522,347,485	256,973,716	37,570,580	2,345,559,483
ซื้อเพิ่ม	134,757,233	774,248	-	7,090,197	38,978,678	4,121,599	230,983,544	416,705,499
จำหน่าย/เลิกใช้	(41,294,805)	-	-	(1,918,094)	(7,033,338)	(77,650)	-	(50,323,887)
โอน/รับโอน	12,365,268	3,426,316	814,800	1,464,400	-	-	(18,070,784)	-
31 ธันวาคม 2558	914,235,332	151,869,131	360,349,798	219,693,004	554,292,825	261,017,665	250,483,340	2,711,941,095
ซื้อเพิ่ม	46,297,689	344,789	-	4,612,100	22,564,903	908,458	241,249,696	315,977,635
ลดลงจากการจำหน่ายบริษัทย่อย	(3,900,604)	-	-	(2,783,100)	(1,244,000)	-	-	(7,927,704)
จำหน่าย/เลิกใช้	(8,687,157)	-	(177,969)	(94,830)	(23,201,418)	-	(14,846,533)	(47,007,907)
โอน/รับโอน	373,889,586	-	-	-	11,380,230	-	(385,269,816)	-
31 ธันวาคม 2559	1,321,834,846	152,213,920	360,171,829	221,427,174	563,792,540	261,926,123	91,616,687	2,972,983,119
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>								
1 มกราคม 2558	611,322,527	115,006,858	323,630,065	182,155,531	372,949,819	215,259,748	-	1,820,324,548
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2558	72,767,701	10,245,645	8,526,855	5,901,477	27,399,043	13,314,025	-	138,154,746
จำหน่าย/เลิกใช้	(40,740,920)	-	-	(122,862)	(6,506,228)	(8,978)	-	(47,378,988)
โอนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	419,482	-	-	-	-	-	-	419,482
31 ธันวาคม 2558	643,768,790	125,252,503	332,156,920	187,934,146	393,842,634	228,564,795	-	1,911,519,788
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2559	113,232,546	10,502,624	8,019,230	6,093,061	28,898,260	11,131,711	-	177,877,432
ลดลงจากการจำหน่ายบริษัทย่อย	(1,865,469)	-	-	(270,934)	(63,392)	-	-	(2,199,795)
จำหน่าย/เลิกใช้	(8,421,349)	-	(41,339)	(94,826)	(22,717,699)	-	-	(31,275,213)
โอนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	419,482	-	-	-	-	-	-	419,482
31 ธันวาคม 2559	747,134,000	135,755,127	340,134,811	193,661,447	399,959,803	239,696,506	-	2,056,341,694
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>								
31 ธันวาคม 2558	270,466,542	26,616,628	28,192,878	31,758,858	160,450,191	32,452,870	250,483,340	800,421,307
31 ธันวาคม 2559	574,700,846	16,458,793	20,037,018	27,765,727	163,832,737	22,229,617	91,616,687	916,641,425

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ระบบสาธารณูปโภค	ยานพาหนะ	เครื่องมือและ อุปกรณ์ถ่ายทำ	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>						
1 มกราคม 2558	136,593,790	19,940,747	38,702,611	608,099	1,053,650	196,898,897
ซื้อเพิ่ม	4,686,206	35,848	3,520,000	1,477,185	-	9,719,239
จำหน่าย/เลิกใช้	(9,597,462)	-	(44,860)	-	-	(9,642,322)
โอน/รับโอน	908,150	145,500	-	-	(1,053,650)	-
31 ธันวาคม 2558	132,590,684	20,122,095	42,177,751	2,085,284	-	196,975,814
ซื้อเพิ่ม	13,094,958	-	7,499,000	3,750	-	20,597,708
จำหน่าย/เลิกใช้	(185,000)	-	(3,650,000)	-	-	(3,835,000)
31 ธันวาคม 2559	145,500,642	20,122,095	46,026,751	2,089,034	-	213,738,522
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
1 มกราคม 2558	131,216,669	19,390,739	34,297,475	332,928	-	185,237,811
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2558	1,779,005	149,666	557,752	199,463	-	2,685,886
จำหน่าย/เลิกใช้	(9,597,089)	-	(44,859)	-	-	(9,641,948)
31 ธันวาคม 2558	123,398,585	19,540,405	34,810,368	532,391	-	178,281,749
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2559	3,596,435	168,393	1,390,135	385,258	-	5,540,221
จำหน่าย/เลิกใช้	(184,999)	-	(3,649,999)	-	-	(3,834,998)
31 ธันวาคม 2559	126,810,021	19,708,798	32,550,504	917,649	-	179,986,972
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
31 ธันวาคม 2558	9,192,099	581,690	7,367,383	1,552,893	-	18,694,065
31 ธันวาคม 2559	18,690,621	413,297	13,476,247	1,171,385	-	33,751,550

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม			
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ค่าลิขสิทธิ์นักฟุตบอล และโค้ช	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>				
1 มกราคม 2558	142,681,014	113,328,735	36,459,957	292,469,706
ซื้อเพิ่ม	29,745,695	23,154,687	3,484,199	56,384,581
จำหน่าย/เลิกใช้	(1,395,940)	-	-	(1,395,940)
รับโอนจากเครื่องใช้สำนักงาน	-	-	419,482	419,482
โอน/รับโอน	3,537,000	-	(3,537,000)	-
31 ธันวาคม 2558	174,567,769	136,483,422	36,826,638	347,877,829
ซื้อเพิ่ม	7,910,551	-	5,734,412	13,644,963
ลดลงจากการจำหน่ายบริษัทย่อย	-	(136,483,422)	-	(136,483,422)
รับโอนจากเครื่องใช้สำนักงาน	-	-	419,482	419,482
โอน/รับโอน	21,920,000	-	(21,920,000)	-
31 ธันวาคม 2559	204,398,320	-	21,060,532	225,458,852
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>				
1 มกราคม 2558	88,149,992	97,150,801	-	185,300,793
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2558	17,782,736	24,421,515	-	42,204,251
จำหน่าย/เลิกใช้	(1,395,893)	-	-	(1,395,893)
31 ธันวาคม 2558	104,536,835	121,572,316	-	226,109,151
ลดลงจากการจำหน่ายบริษัทย่อย	-	(121,572,316)	-	(121,572,316)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2559	21,465,412	-	-	21,465,412
31 ธันวาคม 2559	126,002,247	-	-	126,002,247
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>				
31 ธันวาคม 2558	70,030,934	14,911,106	36,826,638	121,768,678
31 ธันวาคม 2559	78,396,073	-	21,060,532	99,456,605



รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>			
1 มกราคม 2558	2,349,890	337,000	2,686,890
ซื้อเพิ่ม	1,239,209	-	1,239,209
จำหน่าย/เลิกใช้	(1,395,940)	-	(1,395,940)
โอน/รับโอน	337,000	(337,000)	-
31 ธันวาคม 2558	2,530,159	-	2,530,159
31 ธันวาคม 2559	2,530,159	-	2,530,159
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>			
1 มกราคม 2558	2,268,886	-	2,268,886
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2558	144,138	-	144,138
จำหน่าย/เลิกใช้	(1,395,893)	-	(1,395,893)
31 ธันวาคม 2558	1,017,131	-	1,017,131
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2559	268,590	-	268,590
31 ธันวาคม 2559	1,285,721	-	1,285,721
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>			
31 ธันวาคม 2558	1,513,028	-	1,513,028
31 ธันวาคม 2559	1,244,438	-	1,244,438

17. ลิขสิทธิ์ใช้ทรัพย์สินรอตัดจำหน่าย

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม								
	อาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคาร	สิ่งปลูกสร้างอื่น	เครื่องส่งโทรทัศน์สี และวิทยุ	อุปกรณ์โทรทัศน์สี และวิทยุ	รถถ่ายทอด สัญญาณโทรทัศน์	สินทรัพย์สถานี เครือข่าย	ทรัพย์สินระหว่าง ติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>									
1 มกราคม 2558	94,571,922	64,797,373	1,819,856	338,373,974	942,263,339	22,107,790	2,312,581,051	29,033,637	3,805,548,942
เพิ่มขึ้น/ลดลง	-	-	-	-	37,000,000	-	24,186	-	37,024,186
31 ธันวาคม 2558	94,571,922	64,797,373	1,819,856	338,373,974	979,263,339	22,107,790	2,312,605,237	29,033,637	3,842,573,128
เพิ่มขึ้น/ลดลง	-	-	-	-	-	-	42,990	2,767,362	2,810,352
โอน/รับโอน	-	-	-	31,793,532	-	-	7,467	(31,800,999)	-
31 ธันวาคม 2559	94,571,922	64,797,373	1,819,856	370,167,506	979,263,339	22,107,790	2,312,655,694	-	3,845,383,480
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>									
1 มกราคม 2558	85,908,529	63,810,072	1,819,852	279,672,420	611,676,425	17,454,806	1,735,763,007	-	2,796,105,111
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2558	1,677,562	433,135	-	12,600,901	89,980,816	1,983,087	114,060,046	-	220,735,547
31 ธันวาคม 2558	87,586,091	64,243,207	1,819,852	292,273,321	701,657,241	19,437,893	1,849,823,053	-	3,016,840,658
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2559	1,677,563	266,663	-	13,555,152	88,060,336	1,506,358	114,068,637	-	219,134,709
31 ธันวาคม 2559	89,263,654	64,509,870	1,819,852	305,828,473	789,717,577	20,944,251	1,963,891,690	-	3,235,975,367
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>									
31 ธันวาคม 2558	6,985,831	554,166	4	46,100,653	277,606,098	2,669,897	462,782,184	29,033,637	825,732,470
31 ธันวาคม 2559	5,308,268	287,503	4	64,339,033	189,545,762	1,163,539	348,764,004	-	609,408,113

18. สิทธิการใช้คลื่นความถี่รอดัดจำหน่าย

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	2559	2558
<b>ราคาทุน</b>		
สิทธิการใช้คลื่นความถี่รอดัดจำหน่าย - ยกมา	5,882,857,778	5,882,857,778
หัก ปรับปรุงราคาทุนสิทธิการใช้คลื่นความถี่รอดัดจำหน่าย	(92,112,896)	-
สิทธิการใช้คลื่นความถี่รอดัดจำหน่าย - ยกไป	5,790,744,882	5,882,857,778
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>		
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - ยกมา	661,888,656	269,698,137
บวก ค่าตัดจำหน่ายในระหว่างปี	391,559,469	392,190,519
ค่าตัดจำหน่ายสะสม - ยกไป	1,053,448,125	661,888,656
สิทธิการใช้คลื่นความถี่รอดัดจำหน่าย-สุทธิ	4,737,296,757	5,220,969,122

บริษัท บีอีซี แมคดิมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาตฯ”) รวม 3 ใบอนุญาตฯ ด้วยราคาประมูลรวมทั้งสิ้น 6,471 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าเอกสารการประมูลเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,474 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยของบริษัทได้บันทึกราคาทุนของสิทธิการใช้คลื่นความถี่รอดัดจำหน่ายเทียบเท่าเงินสดโดยวิธีคิดลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ เพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันเป็นจำนวนเงิน 5,882.86 ล้านบาท

ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3 ใบอนุญาตประกอบด้วย

1. หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 3,530 ล้านบาท
2. หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2,275 ล้านบาท
3. หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 666 ล้านบาท

ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในการประมูล บริษัทย่อยได้ชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ งวดที่ 1 ของทั้ง 3 ใบอนุญาตฯ รวมเป็นจำนวนเงิน 1,561.24 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งรวมเงินประกันการประมูลใบอนุญาตฯ จำนวน 203 ล้านบาทแล้ว พร้อมวางหนังสือค้ำประกันจากธนาคารเพื่อค้ำประกันการชำระเงินในส่วนที่เหลือเป็นจำนวนเงิน 5,362.73 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 สำหรับค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือจำนวนเงินรวม 5,011.90 ล้านบาท จะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตฯ โดยแยกชำระดังนี้

งวดที่ 2 กำหนดชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา 1 ปีจากวันที่ได้รับอนุญาตฯ จำนวนเงินรวม 1,053.10 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งบริษัทได้ชำระแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

งวดที่ 3 กำหนดชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา 2 ปีจากวันที่ได้รับอนุญาตฯ จำนวนเงินรวม 1,091.20 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งบริษัทได้ชำระแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

งวดที่ 4 กำหนดชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีจากวันที่ได้รับอนุญาตฯ จำนวนเงินรวม 1,091.20 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

งวดที่ 5 กำหนดชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา 4 ปีจากวันที่ได้รับอนุญาตฯ จำนวนเงินรวม 888.20 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

งวดที่ 6 กำหนดชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา 5 ปีจากวันที่ได้รับอนุญาตฯ จำนวนเงินรวม 888.20 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่งตามมาตรา 44 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับใบอนุญาตรายใดที่ไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เหลือตั้งแต่งวดที่ 4 เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดเริ่มแรก แจ้งเป็นหนังสือไปยัง กสทช. ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในกรณีที่ กสทช. พิจารณาแล้วเห็นเป็นการสมควร ก็ให้ขยายการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เหลือตั้งแต่งวดที่ 4 เป็นต้นไป ไปอีก 3 ปี ซึ่งเดิมจะครบกำหนดชำระงวดสุดท้ายปี 2562 เป็นครบกำหนดชำระงวดสุดท้ายปี 2565

บริษัทย่อยของบริษัทจะใช้สิทธิขอขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เหลือ จึงได้ปรับปรุงมูลค่าสิทธิการใช้คลื่นความถี่รอดัดจำหน่าย จากการขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยวิธีคิดลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ ทำให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน เป็นจำนวนเงินลดลงอีก 92,112,896 บาท

#### 19. ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม	2559	2558
จำนวนเงินสดที่จะได้รับ		
จำนวนเงินสดที่จะได้รับในอนาคต (ดูหมายเหตุ 13)	80,000,000	-
หัก ดอกเบี้ยรับรอดัดบัญชี	(6,147,211)	-
รับรู้เป็นดอกเบี้ยรับในงวด	2,895,186	-
ดอกเบี้ยรับรอดัดบัญชี-สุทธิ	(3,252,025)	-
มูลค่ายุติธรรมของจำนวนเงินสดที่จะได้รับ	76,747,975	-
ลูกหนี้จากการแลกเปลี่ยน (ดูหมายเหตุ 13)	45,000,000	-
หัก ใช้สิทธิในการแลกเปลี่ยนโฆษณาในงวด	(14,981,605)	-
รวมลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน	106,766,370	-

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม	2559		
	มูลค่าอนาคต ของจำนวนเงิน ที่ได้รับ	ดอกเบี้ยรับ รอตัดบัญชี	มูลค่ายุติธรรม ของจำนวนเงิน ที่ได้รับ
ส่วนที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี	55,018,395	(2,480,747)	52,537,648
ส่วนที่ถึงกำหนดรับชำระเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินสองปี	55,000,000	(771,278)	54,228,722
รวม	110,018,395	(3,252,025)	106,766,370

ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนส่วนที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี ได้แสดงไว้ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียน

## 20. ผลประโยชน์จ่ายเพิ่มรอตัดบัญชี

ในเดือนกรกฎาคม 2554 บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้จ่ายเพิ่มผลประโยชน์ให้กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จำนวน 405 ล้านบาท บริษัทย่อยของบริษัทตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุสัมปทานที่เหลือของสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	2559	2558
ผลประโยชน์จ่ายเพิ่มรอตัดบัญชี-สุทธิยกมา	198,142,405	244,922,468
หัก ค่าตัดจำหน่ายผลประโยชน์จ่ายเพิ่ม	(46,908,228)	(46,780,063)
ผลประโยชน์จ่ายเพิ่มรอตัดบัญชี-สุทธิยกไป	151,234,177	198,142,405

21. ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ค่าละครและลิขสิทธิ์หรือตัดจำหน่าย

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ค่าละคร และลิขสิทธิ์หรือตัดจำหน่าย - สุทธิยกมา	2,766,890,337	1,901,175,202	1,752,337,469	956,185,402
บวก ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ค่าละครและลิขสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี	2,587,522,683	3,271,890,592	2,545,125,628	3,243,850,323
หัก ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ค่าละครและลิขสิทธิ์ที่ลดลงจากการขาย	(33,000,000)	-	(393,400,000)	(421,264,000)
รวม	5,321,413,020	5,173,065,794	3,904,063,097	3,778,771,725
หัก ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ค่าละครและลิขสิทธิ์ตัดจำหน่ายในระหว่างปี	(2,439,012,053)	(2,406,175,457)	(2,024,893,044)	(2,026,434,256)
ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ค่าละคร และลิขสิทธิ์หรือตัดบัญชี - สุทธิยกไป	2,882,400,967	2,766,890,337	1,879,170,053	1,752,337,469

22. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	4,243,883	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	510,000,000	210,000,000	300,000,000	-
ตั๋วแลกเงิน	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,510,000,000	214,243,883	2,300,000,000	-

เงินเบิกเกินบัญชีและตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทย่อย ค่าประกัน โดยกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทย่อย  
ของบริษัท (ดูหมายเหตุ 37.7.2)

บริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินสองแห่ง โดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน จำนวนเงินรวม  
2,300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 - 3.25 ต่อปี โดยไม่มีหลักประกัน กำหนดชำระคืนภายในเดือน กุมภาพันธ์  
2560 - มิถุนายน 2560

## 23. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เจ้าหนี้การค้า	768,979,857	1,021,158,039	328,203,065	509,704,631
เจ้าหนี้อื่น	134,310,790	125,887,559	1,600,424	5,714,192
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	903,290,647	1,147,045,598	329,803,489	515,418,823

## 24. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละ)ต่อปี	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
<b>บริษัทกู้ยืมจากบริษัทย่อย</b>						
1. บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด						
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	-	620,724,459	300,000,000		
กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	-	900,000,000		
ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ทบเป็นเงินต้น	-	-	-	20,724,459		
จ่ายชำระคืนระหว่างปี	-	-	(620,724,459)	(600,000,000)		
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	-	-	-	620,724,459	3.250	3.250-3.875
2. บริษัท รังสิโรตม์วินิช จำกัด						
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	-	1,574,935,625	750,000,000		
กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	205,000,000	1,000,000,000		
ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ทบเป็นเงินต้น	-	-	4,826,250	24,935,625		
จ่ายชำระคืนระหว่างปี	-	-	(724,935,625)	(200,000,000)		
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	-	-	1,059,826,250	1,574,935,625	3.250-3.875	3.250-3.875
3. บริษัท นิวเวิลด์ โปรดักชั่น จำกัด						
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	-	-	-		
กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	16,000,000	-		
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	-	-	16,000,000	-	3.250	-
4. บริษัท บีอีซี-บรอดคาสติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด						
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	-	-	-		
กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	50,000,000	-		
จ่ายชำระคืนระหว่างปี	-	-	(50,000,000)	-		
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	-	-	-	-	3.250	-

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละ)ต่อปี	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
5. บริษัท บีอีซี สตูดิโอ จำกัด						
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	-	-	-		
กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	8,000,000	-		
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	-	-	8,000,000	-	3.250	-
6. บริษัท บางกอก แชนเทิลไลท์ แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด						
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	-	-	-		
กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	44,000,000	-		
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	-	-	44,000,000	-	3.250	-
7. บริษัท บีอีซี-ไอที โซลูชั่น จำกัด						
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	-	-	-		
กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	5,000,000	-		
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	-	-	5,000,000	-	3.250	-
8. บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	-	150,000,000	-		
กู้เพิ่มระหว่างปี	-	-	100,000,000	150,000,000		
จ่ายชำระคืนระหว่างปี	-	-	(75,000,000)	-		
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	-	-	175,000,000	150,000,000	3.250	3.250
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	1,307,826,250	2,345,660,084		
<b>บริษัทย่อยของบริษัทย่อยผู้ยืมจาก</b>						
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน						
1. บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด						
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	-	-	-		
กู้เพิ่มระหว่างปี	300,000	-	-	-		
จ่ายชำระคืนระหว่างปี	(300,000)	-	-	-		
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	-	-	-	-	7.000	-
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง	-	-	1,307,826,250	2,345,660,084		



## 25. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	95,832,789	129,754,919	16,640,881	18,314,123
ภาษีขายไม่ถึงกำหนดชำระ	46,758,544	71,082,629	58,783,169	63,025,352
เงินรับแทนค่าขายบัตร -บริษัทคู่สัญญา	119,559,221	127,816,252	-	-
รายได้รับล่วงหน้า	394,936,508	129,492,180	-	-
อื่นๆ	12,263,910	8,857,604	340,830	1,857,011
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	669,350,972	467,003,584	75,764,880	83,196,486

## 26. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	2559	2558
จำนวนเงินขั้นต่ำที่จะต้องจ่าย		
ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี	4,792,205	2,717,527
ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	9,243,040	5,247,370
รวม	14,035,245	7,964,897
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอดัดจำหน่าย	(1,206,715)	(910,154)
รวม	12,828,530	7,054,743
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(4,163,464)	(2,311,979)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ	8,665,066	4,742,764

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสัญญาเช่ายานพาหนะมีกำหนดชำระเป็นรายเดือน ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในปี 2560 - 2563

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ได้แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

27. ลิขสิทธิ์ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม					
	2559			2558		
	มูลค่าอนาคต ของจำนวนเงิน ที่ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย รอดักบัญชี	มูลค่าปัจจุบัน ของจำนวนเงิน ที่ต้องจ่าย	มูลค่าอนาคต ของจำนวนเงิน ที่ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย รอดักบัญชี	มูลค่าปัจจุบัน ของจำนวนเงิน ที่ต้องจ่าย
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	545,600,000	(45,556,798)	500,043,202	1,091,200,000	(160,496,634)	930,703,366
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี	1,877,900,000	(196,186,933)	1,681,713,067	2,867,600,000	(137,612,091)	2,729,987,909
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าห้าปี	444,100,000	(15,017,875)	429,082,125	-	-	-
รวม	2,867,600,000	(256,761,606)	2,610,838,394	3,958,800,000	(298,108,725)	3,660,691,275

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	2559	2558
มูลค่าปัจจุบัน ณ ต้นปี	3,660,691,275	4,544,967,875
หัก จ่ายชำระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จ่ายชำระดอกเบี้ยจ่าย	(999,244,523) (91,955,477)	(1,007,751,196) (45,348,804)
รวมจ่ายชำระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	(1,091,200,000)	(1,053,100,000)
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในระหว่างปี	133,460,015	168,823,400
หัก ปรับปรุงราคาทุนสิทธิใช้คลื่นความถี่ (ดูหมายเหตุ 18)	(92,112,896)	-
มูลค่าปัจจุบัน ณ ปลายปี	2,610,838,394	3,660,691,275

สิทธิการใช้คลื่นความถี่ค้างจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ มีกำหนดชำระเป็นรายปี ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในปี 2565 (ดูหมายเหตุ 18)

สิทธิการใช้คลื่นความถี่ค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ได้แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

## 28. ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	573,655,812	503,606,870	49,988,769	49,648,226
ผล(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	-	33,437,894	-	(1,698,795)
บวก ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	42,443,877	31,413,591	3,599,778	1,488,007
ต้นทุนดอกเบี้ย	15,564,030	11,182,137	1,388,238	551,331
หัก ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(11,692,886)	(5,984,680)	-	-
หัก ผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุน ในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย	(1,366,713)	-	-	-
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี	618,604,120	573,655,812	54,976,785	49,988,769

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ประเมิน สรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.8 ต่อปี	ร้อยละ 2.8 ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)	ร้อยละ 3 - 10 ต่อปี	ร้อยละ 3 - 10 ต่อปี
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)	ร้อยละ 0 - 19 ต่อปี	ร้อยละ 0 - 10 ต่อปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการคำนวณ

หน่วย : บาท

รายการ	2559	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด ลดลงร้อยละ 1	665,347,319	56,307,078
อัตราคิดลด (ฐาน)	618,604,120	54,976,785
อัตราคิดลด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	603,562,710	53,791,781
อัตราการขึ้นเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1	600,576,673	53,652,245
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ฐาน)	618,604,120	54,976,785
อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	668,087,697	56,440,535

## 29. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2559 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,000 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นจำนวนเงิน 900 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในวันที่ 14 กันยายน 2559

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วแก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2558 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,400 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในวันที่ 2 กันยายน 2558 และได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 งวดหลังอีกในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวนเงิน 1,400 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายแล้วในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 รวมเงินปันผลที่มีมติให้จ่าย อัตราหุ้นละ 1.40 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,800 ล้านบาท รวมทั้งได้มีการอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นเงินบำเหน็จกรรมการ จำนวนเงิน 18 ล้านบาท และเบี้ยประชุมกรรมการในอัตราที่กำหนดไว้

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วแก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2557 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในวันที่ 4 กันยายน 2557 และได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 งวดหลังอีกในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายแล้วในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 รวมเงินปันผลที่มีมติให้จ่าย อัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 4,000 ล้านบาท รวมทั้งได้มีการอนุมัติ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นเงินบำเหน็จกรรมการ จำนวนเงิน 18 ล้านบาท และเบี้ยประชุมกรรมการในอัตราที่กำหนดไว้

## 30. ต้นทุนทางการเงิน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยไปอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	133,460,015	168,823,400	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	43,445,224	17,929,335	84,364,612	62,399,597
รวมต้นทุนทางการเงิน	176,905,239	186,752,735	84,364,612	62,399,597

## 31. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองดังกล่าวจะนำไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

## 32. การจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป(เพิ่มขึ้น)ลดลง	1,864,606	(1,758,267)	1,048,251	(176,046)
ค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ	5,485,477,545	6,031,220,970	2,082,633,842	2,099,618,745
ค่าใช้จ่ายในการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์	425,274,903	724,615,518	-	-
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	167,459,509	179,336,007	46,665,883	50,756,180
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	1,621,046,794	1,722,652,964	83,723,582	80,184,378
ค่าเสื่อมราคา	177,877,432	138,154,746	5,540,221	2,685,886
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	21,465,412	42,204,251	268,590	144,138
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน	219,134,709	220,735,547	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้คลื่นความถี่	391,559,469	392,190,519	-	-
ค่าตัดจำหน่ายผลประโยชน์จ่ายเพิ่ม	46,908,228	46,780,063	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นตัดจำหน่าย	1,380,270	4,105,733	-	-
ค่านายหน้าและส่งเสริมการขาย	440,343,556	589,669,294	4,286,161	6,695,431
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่	479,693,623	522,629,789	97,447,032	87,592,899
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,478,319,978	1,599,923,555	410,511,810	364,130,821
รวม	10,957,806,034	12,212,460,689	2,732,125,372	2,691,632,432

## 33. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คำนวณจากกำไรหรือขาดทุนทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ เช่น เงินปันผลรับ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้ เช่น หนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการด้อยค่า เป็นต้น

บริษัทคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อย คำนวณในอัตราร้อยละ 15 และ 20

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ คำนวณในอัตราร้อยละ 25

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

รายการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	414,542,599	788,434,766	144,028,145	122,967,953
ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(80,809,359)	(15,194,901)	(17,265,878)	(407,868)
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>333,733,240</b>	<b>773,239,865</b>	<b>126,762,267</b>	<b>122,560,085</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สิ้นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราวดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>ผลสะสมของผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน</b>				
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า	3,597,948	3,310,035	-	-
ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	176,223,561	176,223,561	176,223,561	176,223,561
ค่าเพื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	545,422	-	-	-
การคำนวณค่าเสื่อมราคาในอัตราที่ต่างจากภาษี	16,742,778	16,742,778	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	610,136,785	532,774,489	54,976,785	51,687,564
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(3,248,565)	(3,248,565)	113,980	113,980
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้คลื่นความถี่ในอัตราที่ต่างจากภาษี	333,616,164	226,523,248	-	-
การคำนวณกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่ต่างจากภาษี	3,252,025	-	-	-
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์และครอตัดบัญชีในอัตราที่ต่างจากภาษี	81,341,375	-	81,341,375	-
ค่าเพื่อความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง	28,908,831	-	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	752,835,354	615,843,676	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,003,951,678</b>	<b>1,568,169,222</b>	<b>312,655,701</b>	<b>228,025,105</b>
<b>ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในกำไรสะสม</b>				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	31,735,663	-	(1,698,795)
<b>ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในองค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(164,146,796)	(136,186,796)	(164,146,796)	(136,186,796)
<b>รวม</b>	<b>1,839,804,882</b>	<b>1,463,718,089</b>	<b>148,508,905</b>	<b>90,139,514</b>
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี (อัตราภาษี 20%)</b>	<b>367,960,977</b>	<b>292,743,618</b>	<b>29,701,781</b>	<b>18,027,903</b>

### 34. รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการบางส่วนกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น การมีผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมกรร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจตามราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการค้าที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ผลของรายการดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินนี้ตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกันโดยบริษัทและบริษัทย่อยกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัทย่อย	ดูหมายเหตุ 13
2. บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย	ดูหมายเหตุ 13
3. บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	มีผู้ถือหุ้นและ/กรรมกรร่วมกัน
3.1 บริษัท มาลินนท์ ทาวเวอร์ จำกัด	บริษัท มาลินนท์ ทาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3.2 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์	มีกรรมกรร่วมกัน
3.3 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน
และบริษัทย่อย	
3.4 บริษัท ไทย ไฟท์ จำกัด	มีกรรมกรและญาติสนิทของกรรมกรเป็นผู้ถือหุ้น
4. บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย	
4.1 Television Broadcasts Limited	บริษัทที่ถือหุ้นบริษัท ทีวีบี ทีรี เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
4.2 Forever Group Co., Ltd.	บริษัทที่ถือหุ้น Forever BEC-TERO Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ
4.3 บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัทที่ถือหุ้นบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
4.4 บริษัท ไลฟ์ เนชั่น (เอชเค) จำกัด	บริษัทที่ถือหุ้นบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
4.5 บริษัท ไลฟ์ เนชั่น (เอชเค) จำกัด	บริษัทที่ถือหุ้นบริษัท ไลฟ์ เนชั่น บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
4.6 บริษัท ไลฟ์ เนชั่น (เอชเค) จำกัด	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
4.7 บริษัท ไลฟ์ เนชั่น (เอชเค) จำกัด	(มหาชน)

รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
1. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 7)				
ลูกหนี้การค้า				
- บริษัทย่อย	-	-	1,086,554,093	1,088,593,721
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,611,558	427,656	-	-
- บริษัทร่วมที่ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย	524,324	25,782,863	-	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย	54,330,511	56,748,048	-	-
รวมลูกหนี้การค้า	56,466,393	82,958,567	1,086,554,093	1,088,593,721
ลูกหนี้อื่น				
- บริษัทร่วมที่ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย	113,876,627	65,314,561	-	-
รวมลูกหนี้อื่น	113,876,627	65,314,561	-	-
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	170,343,020	148,273,128	1,086,554,093	1,088,593,721
2. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (หมายเหตุ 8)				
- บริษัทย่อย-สุทธิ	-	-	3,813,406,028	2,871,604,517
- บริษัทร่วมที่ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย	28,452,800	28,663,600	-	-
รวม	28,452,800	28,663,600	3,813,406,028	2,871,604,517
3. เงินปันผลค้างรับ				
- บริษัทย่อย	-	-	-	1,399,989,467
4. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				
- บริษัทย่อย	-	-	101,560,716	81,539,575
- บริษัทร่วมที่ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย	4,665,478	4,840,584	-	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย	-	604,800	-	-
รวม	4,665,478	5,445,384	101,560,716	81,539,575
5. หนี้สิน				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	53,075,000	-	53,075,000	-
6. ขายละคร (หมายเหตุ 21)				
- บริษัทย่อย	-	-	360,400,000	421,264,000
7. ค่าผลิตละครจ่ายล่วงหน้า				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	20,000,000	-	20,000,000	-



รายการในงบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
8. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เงินประกันอาคารเช่า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	48,011,788	46,666,864	10,419,744	10,419,744
9. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย - บริษัทร่วมที่ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย รวม	- 300,000 43,934,509 4,778,137 49,012,646	- 2,148,280 8,221,283 4,778,900 15,148,463	113,819,400 - - - 113,819,400	155,012,612 - 147,286 - 155,159,898
10. เงินกู้ยืมระยะสั้น (หมายเหตุ 24) - บริษัทย่อย	-	-	1,307,826,250	2,345,660,084
11. ดอกเบี้ยค้างจ่าย - บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย รวม	- 860,793 860,793	- 1,729,636 1,729,636	24,347,274 - 24,347,274	37,646,997 - 37,646,997
12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย - บริษัทร่วมที่ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย รวม	- 6,542,070 105,000 1,350,355 7,997,425	- 38,989,803 5,158,027 489,562 44,637,392	58,781,769 - - - 58,781,769	63,016,272 - - - 63,016,272
รายการในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงิน	
	2559	2558	2559	2558
13. รายได้จากการขายเวลาโฆษณา - บริษัทย่อย - บริษัทร่วมที่ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวม	- 9,638,850 9,236,000 18,874,850	- 16,631,000 37,800,000 54,431,000	906,944,000 - - 906,944,000	961,152,000 - - 961,152,000

หน่วย : บาท

รายการในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
14. รายได้จากการให้ใช้ลิขสิทธิ์และบริการอื่น				
- บริษัทย่อย	-	-	2,258,937,166	2,198,565,121
- บริษัทร่วมที่ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย	23,324,609	27,456,614	-	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	3,296,972	2,351,291	-	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย	3,098,644	2,876,045	-	-
รวม	29,720,225	32,683,950	2,258,937,166	2,198,565,121
15. รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์				
- บริษัทร่วมที่ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย	4,899,469	26,194,813	-	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	83,271	-	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย	-	3,533,725	-	-
รวม	4,899,469	29,811,809	-	-
16. รายได้จากการขายสินค้า				
- บริษัทย่อย	-	-	5,589,324	2,632,724
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย	18,072,866	99,443,938	-	-
รวม	18,072,866	99,443,938	5,589,324	2,632,724
17. รายได้เงินปันผล (หมายเหตุ 13)				
- บริษัทย่อย	-	-	980,984,210	2,564,780,408
18. รายได้อื่น				
- บริษัทย่อย	-	-	126,587,710	119,158,471
- บริษัทร่วมที่ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย	21,812,736	5,797,515	-	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย	631,869	616,325	-	-
รวม	22,444,605	6,413,840	126,587,710	119,158,471

รายการในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
19. ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ				
- บริษัทย่อย	-	-	278,867,158	511,757,034
- บริษัทร่วมที่ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย	13,840,896	26,926,339	-	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	154,867,565	201,556,637	688,643	215,346
รวม	168,708,461	228,482,976	279,555,801	511,972,380
20. ต้นทุนการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์				
- บริษัทร่วมที่ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย	1,692,235	10,470,882	-	-
21. ค่าใช้จ่ายในการขาย				
- บริษัทร่วมที่ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย	-	424,561	-	-
22. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
- บริษัทย่อย	-	-	44,362,970	35,143,288
- บริษัทร่วมที่ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย	608,000	7,304,168	-	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	140,086,880	138,537,400	47,485,122	44,639,800
รวม	140,694,880	145,841,568	91,848,092	79,783,088
23. ดอกเบี้ยจ่าย				
- บริษัทย่อย	-	-	54,242,423	55,809,733
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย	30,974	25,928	-	-
รวม	30,974	25,928	54,242,423	55,809,733

### 35. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือธุรกิจด้านบันเทิงและสันทนาการ และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์คือในประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ดังนั้นรายได้ กำไร และสินทรัพย์ ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ โดยส่วนงานที่อยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีจำนวนเงินไม่เป็นสาระสำคัญ

### 36. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกันแก่พนักงาน เมื่อลาออกจากงานหรือครบอายุการทำงาน(เกษียณ) ตามระเบียบของบริษัท โดยพนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตรา 3-5% ของเงินเดือน ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จ่ายสำหรับพนักงานและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นจำนวนเงิน 40.71 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 2.20 ล้านบาท) และ 39.22 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 2.17 ล้านบาท) ตามลำดับ

### 37. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

#### 37.1 ภาวะผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีภาวะผูกพัน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม
หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์	
- ค้ำประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ	3,068.00
- ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	206.72
- ค้ำประกันการชำระเงินค่าถ่ายทอดสดสัญญาณการแข่งขัน เทปบันทึกภาพการแข่งขัน และรายการต่างๆของรายการฟุตบอลต่างประเทศ	108.01
- ค้ำประกันการทำสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่	10.00
- ค้ำประกันการปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3	71.52
- อื่น ๆ	10.36

37.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น B1, G, 2-11, 21-28 และ 30-34 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กับ กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ มีระยะเวลา 3 ปี
- บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ของอาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (M II) ชั้น B2 และ 2-12 มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2562
- บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ของอาคาร ไบหยกสอง ชั้น 84 มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเช่าพื้นที่ อุปกรณ์และส่วนตกแต่งในพื้นที่เช่า (ต่อเดือน)		
อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์	6.10	2.05
อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (M II)	2.86	-
อาคารไบหยกสอง	1.20	-
รวม	10.16	2.05
ค่าบริการส่วนกลาง (ต่อเดือน)		
อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์	4.07	1.37
อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (M II)	1.90	-
รวม	5.97	1.37
รวมทั้งสิ้น	16.13	3.42

- บริษัทย่อยรับโอนสิทธิสัญญาเช่าช่วงที่ดินจากบริษัท บีอีซี-เทโร ศาสน จำกัด (เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เทโร ศาสน สपोर्टคลับ จำกัด) มีระยะเวลาคงเหลือ 8 ปี 11 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยต้องจ่ายค่าเช่าช่วงที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงินขั้นต่ำ
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.20
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	6.00
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าห้าปี	5.04
รวมทั้งสิ้น	12.24

37.3 ภาระผูกพันตามสัญญาร่วมดำเนินการกับ อ.ส.ม.ท.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด มีสัญญาร่วมดำเนินการ โทรทัศน์สีกับ อ.ส.ม.ท. โดยต้องจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงินขั้นต่ำ
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	221.37
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	538.25
รวมทั้งสิ้น	759.62

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ต้องจ่ายค่าผลตอบแทนรายปี ตามสัญญาเช่าเวลาจัดรายการและโฆษณาสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 105.5 เมกะเฮิรตซ์แก่ อ.ส.ม.ท. ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงินขั้นต่ำ
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	26.44
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	63.76
รวมทั้งสิ้น	90.20

37.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าใช้บริการ โครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่น ความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระหว่างบริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด กับ ส.ส.ท. ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงินขั้นต่ำ
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	276.00
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	1,104.00
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าห้าปี	1,783.00
รวมทั้งสิ้น	3,163.00

37.5 ภาระผูกพันจากสัญญาใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมและสัญญาใช้บริการรวมสัญญาณ

37.5.1 บริษัท บีอีซี แมคดิมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำสัญญาใช้บริการช่องสัญญาณและส่งสัญญาณดาวเทียมกับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยต้องจ่ายค่าบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงินขั้นต่ำ
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13.31 (USD 369,739.95)

37.5.2 บริษัท บีอีซี แมคดิมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำสัญญาใช้บริการรวมสัญญาณกับบริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยต้องจ่ายค่าบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงินขั้นต่ำ
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.37 (USD 10,260.00)

37.5.3 บริษัท บีอีซี แมคดิมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำสัญญาใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงกับบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยต้องจ่ายค่าบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงินขั้นต่ำ
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.10

37.5.4 บริษัท บีอีซี แมคคิมิเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำสัญญาใช้บริการช่องสัญญาณสื่อสารดาวเทียมทรานส์พอนเดอร์กับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) มีระยะเวลา 8 ปี 6 เดือน 25 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยต้องจ่ายค่าบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงินขั้นต่ำ
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	27.58 (USD 766,100.04)
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	110.32 (USD 3,064,400.16)
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าห้าปี	61.68 (USD 1,713,084.81)
รวมทั้งสิ้น	199.58

37.6 ภาระผูกพันจากค่าสิทธิตามสัญญาซื้อล่วงหน้า

บริษัทและบริษัทย่อย ของบริษัทที่มีภาระค่าสิทธิตามสัญญาซื้อล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงินขั้นต่ำ	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		
- ภาพยนตร์ต่างประเทศ	136.32	136.32
- ฟุตบอลต่างประเทศ	277.52	-
- วอลเลย์บอล	192.62	157.69
	(USD 5,355,000.00)	(USD 4,380,000.00)
- ลิขสิทธิ์เพลง	36.00	-
	(USD 1,000,000.00)	
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี		
- ภาพยนตร์ต่างประเทศ	4.53	4.53
- วอลเลย์บอล	464.07	464.07
	(USD 12,890,000.00)	(USD 12,890,000.00)
- ลิขสิทธิ์เพลง	18.00	-
	(USD 500,000.00)	
รวมทั้งสิ้น	1,129.06	762.61



### 37.7 ภาระผูกพันจากการค้าประกัน

#### 37.7.1 บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้าประกัน ดังนี้

- คำประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ให้กับบริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน 3,068 ล้านบาท
- คำประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าใช้บริการ โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลให้กับบริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน 206.72 ล้านบาท
- คำประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินค่าถ่ายทอดสดสัญญาณการแข่งขัน เทปบันทึกภาพการแข่งขัน และรายการต่างๆของรายการฟุตบอลต่างประเทศให้กับบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน 108.01 ล้านบาท

#### 37.7.2 บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีภาระผูกพันจากการค้าประกัน ดังนี้

- คำประกันการกู้ยืมเงินของบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 120 ล้านบาท
- คำประกันในการปฏิบัติตามสัญญาของ Forever Group Co., Ltd. (บริษัทที่ถือหุ้น Forever BEC-TERO Co., Ltd.) กับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน USD 1,200,000
- คำประกันในการปฏิบัติตามสัญญาของ Forever BEC-TERO Co., Ltd. (บริษัทร่วมของบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)) และ Forever Group Co., Ltd. (บริษัทที่ถือหุ้น Forever BEC-TERO Co., Ltd.) กับ UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL เป็นจำนวนเงินไม่เกิน USD 4,000,000

### 38. คดีฟ้องร้อง

ตามที่บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีข้อพิพาทถูกเรียกร้องค่าเสียหายในเรื่องผิดสัญญา เป็นจำนวนเงิน 2.57 ล้านยูโร ต่ออนุญาโตตุลาการในประเทศสิงคโปร์นั้น บริษัทย่อยขอยุติกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้คู่พิพาทดำเนินการทางศาลไทยตามปกติต่อไป บริษัทย่อยคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ ดังนั้น จึงไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากผลของข้อพิพาทดังกล่าว

### 39. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

#### 39.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี

ดูหมายเหตุ 4

#### 39.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

- ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย
- ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อนี้ไม่มาก แม้ลูกหนี้การค้าของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทตัวแทนโฆษณาเป็นหลัก เนื่องจากธรรมชาติของกลุ่มกระจายไม่ได้กระจุกตัวอยู่กับลูกค้ารายใดหรือกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ และได้มีการติดตามพฤติกรรมและการชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงคาดได้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญจากความเสี่ยงนี้
- สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่างๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่จะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

#### 39.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อยในงวดปัจจุบันและงวดต่อไป บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

#### 39.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินต่างประเทศ เนื่องจากมีลูกหนี้ เจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อ ขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจะพิจารณาจัดทำสัญญาประกันความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้า ในกรณีที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวนและบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

### 39.5 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในราคาตามบัญชีซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันใกล้

### 40. การจัดประเภทบัญชีใหม่

บริษัทได้มีการจัดประเภทบัญชีใหม่ในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการแสดงงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสำหรับงวดหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่เคยรายงานไว้

### 41. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560